

KÍNH MỪNG ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN KIỀU MỸ DUYÊN



Ảnh của Triều Lam

Chiều thứ sáu, chúng tôi đến chùa Liên Hoa, trụ trì là Hòa Thượng Chơn Thành, gặp Thượng Tọa Thích Thánh Minh, trưởng ban tổ chức lễ Phật Đản của Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại.

Lễ Phật Đản năm nay được tổ chức vào thứ bảy 4/5/2024 và chủ nhật 5/5/2024. Thầy Thánh Minh về từ New Mexico và các thầy từ xa về đang làm việc, Thượng Tọa tiến sĩ Thích Trung Sỹ, trụ trì chùa Pháp Nhân ở Del Valle, đến từ Texas đang ở chùa Liên Hoa.



Ảnh của Triều Lam

Thượng Tọa Thánh Minh cho biết gây quỹ được trên \$70,000, có bao nhiêu thì làm bao nhiêu, vì thời gian tổ chức không lâu, nên Phật tử cúng dường có giới hạn. Tổ chức đại lễ mà người về từ khắp nơi thì chắc chắn phải chi phí nhiều, nhất là bây giờ sinh hoạt đắt đỏ ở khắp nơi trên thế giới. Thầy Thánh Minh cho chúng tôi một thẻ để có chỗ đậu xe bên trong công viên nơi hành lễ.

Gần 12 giờ, Triều Lam và tôi đến công viên nơi tổ chức lễ Phật Đản. Lễ Phật Đản là lễ lớn nhất của Phật giáo. Trên con đường từ Westminster qua khỏi Brookhurst, cờ vàng ba sọc đỏ, cờ Phật giáo phát phới trong gió rất đẹp, như cờ bay cờ bay trên cỏ thành Quảng Trị sau khi chiếm cỏ thành bằng máu.



Ảnh của Triều Lam

Bước vào công viên Vườn Lâm Tỳ Ni giữa những hàng cây cổ thụ thu hút mọi người. Cửa vào vườn kết bằng hoa rực rỡ. Các Phật tử đang trang trí cho Vườn Lâm Tỳ Ni, các tượng Phật rất đẹp. Thượng Tọa Pháp Tánh, viện chủ của chùa Khánh Hỷ ở thành phố Garden Grove, và tu viện Từ Ân ở Riverside đang cùng các Phật tử trang trí Vườn Lâm Tỳ Ni. Thượng Tọa Thích Pháp Tánh đã từng là trưởng ban tổ chức lễ Phật Đản năm xưa. Thượng Tọa ân cần tiếp đãi tất cả mọi người đến thăm Vườn Lâm Tỳ Ni. Thượng Tọa Pháp Tánh cho biết rất vui mừng lễ Phật Đản chư tôn đức ni và đồng hương ở khắp nơi về đây tham dự.



Ảnh của Triều Lam

Trên sân khấu, Hòa Thượng Thích Nguyên Siêu đến từ San Diego, Hòa Thượng Thích Thông Hải, viện chủ chùa Bảo Quang ở Santa Ana, đang điều hành anh em Phật tử trang hoàng sân khấu.



Buổi lễ có sự hiện diện của Đại Lão Hòa Thượng Thích Chơn Thành, Thượng Thủ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới, viện chủ chùa Liên Hoa; Đại Lão Hòa Thượng Thích Tín Nghĩa, chủ tịch Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ; Hòa Thượng Thích Nguyên Siêu, tổng thư ký Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNKH; Hòa Thượng Thích Minh Hồi, tổng vụ trưởng Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNKH; Hòa Thượng Thích Thiện Long, tổng vụ trưởng Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNKH; Hòa Thượng Thích Giác Pháp, Giáo Hội Phật Giáo Tăng Già Khất Sĩ; Hòa Thượng Thích Minh Mẫn, thành viên Hội Đồng Giáo Phẩm GHPGVNTNKH; Hòa Thượng Thích Thông Hải, phó chủ tịch ngoại vụ GHPGVNTNKH; Thượng Tọa Thích Thánh Minh, Trưởng ban tổ chức Đại Lễ Phật Đản GHPGVNTNKH năm 2024 và các tăng ni sư.



Ảnh của Triều Lam

Thị sĩ Triều Lam phỏng vấn các anh Phật tử và cho biết các anh đến đây từ 4 giờ sáng treo cờ vàng ba sọc đỏ, cờ Phật giáo, cờ Mỹ, treo cờ khắp các nẻo đường từ đường Westminster vào trong công viên. Thượng Tọa Thích Nhật Thành, viện chủ chùa Hải Tạng, từ West Covina, cho biết ngày xưa ở chùa Điều Ngự bây giờ về thành phố West Covina, gặp cư sĩ Huỳnh Tấn Lê, chủ tịch tổng hội cư sĩ, cư sĩ Trần Dật và nhiều cư sĩ tích cực hoạt động trong cộng đồng Việt Nam ở California. Cư sĩ Huỳnh Tấn Lê lúc nào cũng vui vẻ, tươi cười và lạc quan, ông hiền lành và được nhiều người quý mến. Ông Lê Hoan, chủ đài truyền hình VNATV có mặt sớm nhất. Ông Lê Hoan rất tích cực trong các sinh hoạt cộng đồng nhất là tôn giáo, chính ông là người thu hình. Ông cũng thường đi xa để làm phóng sự như đến Thiền Viện Chân Nguyên, ở San Bernardino. Nhạc sĩ Trần Chí Phúc song ca với ca sĩ Phong Dinh bài "Phật giáo Việt Nam lên đường" do chính nhạc sĩ sáng tác.



Ảnh của Triều Lam

Thầy Thánh Minh cho biết hàng trăm Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức, ni sư, sư cô đến từ Arizona, Nevada, New Mexico, Portland, Seattle, Texas, Washington D.C, Michigan, Florida, v.v. về đây tham dự.

Phật tử về từ khắp nơi, có người đi xe hơi, lái xe suốt ngày đêm, có người về bằng máy bay. Lòng mộ đạo một cách chân thành không quản ngại đường xá xa xôi quyết tâm lên đường thì cũng tới nơi.

LỄ PHẬT ĐẢN NGÀY 5/5/2024



Ảnh của Triều Lam

12 giờ, chủ nhật 5/5/2024, đại lễ Phật Đản tiếp tục ở công viên Garden Grove, thành phố Garden Grove. Trên sân khấu hoa rực rỡ, hàng trăm tăng ni, Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức, ni sư về từ khắp nơi. Chùa Phổ Linh tặng 5000 phần ăn chay cho khách tham dự lễ Phật Đản, hàng ngàn chai nước lọc, tất cả đều miễn phí.



Ảnh của Triều Lam

Lễ Phật Đản vô cùng quan trọng với Phật tử. Suốt hai ngày thứ bảy 4/5/2024 và chủ nhật 5/5/2024, Phật tử về từ khắp nơi. Trời Phật thương nên không bị mưa, nếu mưa mà tổ chức ở công viên thì những căn lều không đủ để Phật tử trú mưa. Vườn Lâm Tỳ Ni ngày chủ nhật hoàn tất đẹp hơn, nhiều hoa hơn. Sư cô trụ trì chùa Phổ Linh và các Phật tử đã đến từ sáng sớm với 5000 phần cơm và hàng ngàn chai nước lọc để tặng cho Phật tử. Sư cô và ban tiếp tân ân cần mời Phật tử dùng cơm.



Ảnh của Triều Lam

Người làm việc từ thiện với tấm lòng bác ái, với nụ cười thật tươi. Thầy Thánh Minh mời đệ tử dùng cơm một cách ân cần. Thầy là trưởng ban tổ chức lễ Phật Đản năm nay. Thầy đến từ ngôi chùa ở New Mexico. Mỗi lần thầy về Orange County, thầy thường ở chùa Liên Hoa, thành phố Garden Grove, trụ trì chùa này là Hòa Thượng Chơn Thành. Chùa Liên Hoa lúc nào cây cỏ cũng xanh mướt, và nhiều tượng Phật ở ngoài vườn rất đẹp.

Đại lễ Phật Đản vô cùng long trọng với tiếng tụng kinh vang vang của các chú tăng và Phật tử, giữa rừng cây xanh mướt với những bài thuyết pháp đầy ý nghĩa của đạo Phật.

Orange County, 6/5/2024
KIỀU MỸ DUYẾN
(kieumyduyen1@yahoo.com)